

Chung tay giúp đỡ người nghèo

Đến tháng 10/2019, số dư quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp trong tỉnh là 21,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, góp phần ổn định cuộc sống.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà hộ nghèo xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

ngheo" huy động được, ban vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã hỗ trợ xây mới được 158 căn nhà, sửa chữa 107 nhà đại đoàn kết trị giá trên 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu nôi sử dụng nước sạch cho 408 hộ nghèo với tổng trị giá trên 700 triệu đồng, trao tặng trên 3.700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Ban công tác mặt trận các khu dân cư phối hợp với các chi hội, chi đoàn vận động nhân dân trực tiếp giúp đỡ người nghèo gần 2.000 ngày công trị giá gần 800 triệu đồng. Thông qua các hoạt động, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã vượt khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Để cuộc vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ban vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã xây dựng kế hoạch và đề ra mục tiêu thực hiện cuộc vận động, ban hành thủ tục kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", đơn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia ủng hộ quỹ. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực và kết quả của cuộc vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân tương ái" tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo. MTTQ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, con em Thái Bình đang công tác ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ quỹ với tấm lòng hảo tâm nhất.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết thêm: Để nguồn quỹ "Vì người nghèo" các cấp được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu và phát huy được hiệu quả, tạo được niềm tin đối với các nhà hảo tâm, MTTQ các cấp sẽ tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn quỹ này. MTTQ tỉnh phối hợp với các cơ quan tuyên truyền kịp thời ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng quỹ "Vì người nghèo" các cấp, qua đó giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN ĐẠT

NGÀNH Y TẾ

Tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện nay, thị trường sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh mặt tích cực đó, thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phương hại đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng nếu cơ quan chức năng không quản lý và giám sát chặt chẽ.

Là thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) tỉnh, thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngoài tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm, ngành Y tế đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở đại lý, cửa hàng kinh doanh thuốc. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức được 4 lớp tập huấn ở 4 huyện cho 800 người, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các đối tượng trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y dược.

Thực tế hiện nay, người dân đến các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc tân dược, thậm chí ra chợ cũng có thể mua được các loại thuốc. Song họ lại không rõ những loại thuốc mình mua có nguồn gốc xuất xứ, tính năng tác dụng, liều lượng dùng, giá thành của từng loại thuốc như thế nào. Chính điều này dẫn tới tình trạng các đối tượng kinh doanh thuốc phẩm tiêu thụ hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tăng giá một cách vô lý gây thiệt hại về tiền bạc và đe dọa đến sức khỏe của người dân. Trong lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, tình trạng người bán không có kiến thức nghiệp vụ, không đủ điều kiện kinh doanh vẫn còn xảy ra; người tiêu dùng sử dụng không theo chỉ dẫn, khuyến cáo của bác sĩ tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe của họ và vô tình tiếp tay cho đối tượng kinh doanh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu. Ông Ngô Quốc Thịnh, Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế) cho biết: Đối với loại thực phẩm chức năng, phần lớn được bán tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc nên việc quản lý, kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi. Nhưng hiện nay, thực phẩm chức năng



Người dân dễ dàng mua thuốc tân dược tại các cửa hàng kinh doanh dược phẩm mà không cần đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

còn được lưu thông trên thị trường qua mua bán trên mạng Internet và một số đối tượng hoạt động với danh nghĩa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp khiến cho công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn.

Để khắc phục những bất cập đó và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trong ngành tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. Tính đến ngày 15/10/2019, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra 184 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy chưa ghi nhận vụ việc nào vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, song lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ vi phạm liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 45 triệu đồng.

Nhằm quản lý tốt hơn thị trường y dược, Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng: Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực

phẩm chức năng. Chia sẻ thông tin, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y dược.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế) cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 2 doanh nghiệp sản xuất thuốc, 35 doanh nghiệp và chi nhánh kinh doanh thuốc và 987 cơ sở kinh doanh thuốc. Trong 9 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tiếp nhận 16 công văn thu hồi thuốc, mỹ phẩm không được phép lưu hành và thông báo đến tất cả các cơ sở y tế và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm được đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đến hết quý III/2019, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, giám sát 812 mẫu, phát hiện 19 mẫu không đạt chất lượng. Nhờ công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên thị trường dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh không bị xáo trộn, chưa xảy ra tiêu cực, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Mặc dù ngành Y tế đã quản lý và kiểm soát tốt nhưng dư báo, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

trong lĩnh vực y dược vẫn tiếp tục là vấn đề xã hội phức tạp với phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, diễn ra thường xuyên ở tất cả các sản phẩm y dược. Sự bùng nổ của công nghệ và thương mại điện tử là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vi phạm luồn lách, né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng và trục lợi người tiêu dùng. Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Thanh Hải cho biết thêm: Ngoài triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch năm 2019, những tháng cuối năm và thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền và huy động sự tham gia tích cực, phát hiện của người dân đối với các hành vi vi phạm tiêu chuẩn chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y dược để cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, kiểm tra, xử lý. Huy động lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và hậu kiểm các sản phẩm y dược, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Y tế tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại thuộc lĩnh vực y dược đủ mạnh về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

KHÁC ĐUẦN

Bà Đào Thị Sim là một trong những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Phú (Đông Hưng). Nhiều năm liền bà sống trong căn nhà đã xuống cấp. Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà mới của bà Sim đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng trong đó Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ của người thân và nhân dân trong xã. Bà Sim chia sẻ: Nhiều năm liền phải sống trong căn nhà xuống cấp rất khổ, nay được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tôi rất xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến đời sống của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những mái nhà tình nghĩa như thế này để những hộ nghèo, hộ cận nghèo với bất khó khăn trong cuộc sống.

Chung niềm vui với bà Sim, cựu chiến binh Nguyễn Thị Duyên, thôn Duyên Nông, xã Diệp Nông (Hưng Hà) được Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà và Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Duyên góp, xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội với diện tích 86m², tổng kinh phí xây dựng trên 260 triệu đồng. Trong đó, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện hỗ trợ 60 triệu đồng, anh em trong gia đình hỗ trợ 75 triệu đồng và 20 ngày công. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay căn nhà khang trang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Duyên cho biết: Được các cấp hội cựu chiến binh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Bà Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư



4 nhà đại đoàn kết được xây mới, 18 hộ nghèo được hỗ trợ bê giồng, 4 hộ nghèo được hỗ trợ khám chữa bệnh, 395 học sinh nghèo được trao quà nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm...

Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà



Ban vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" huyện Hưng Hà thường xuyên đổi mới nội dung, xây dựng kế hoạch hàng năm đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân tương ái" tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Năm 2018, Ban vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" huyện đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ và xây mới 42 nhà đại đoàn kết, thêm, tặng trên 3.500 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội của huyện.

tôi rất xúc động và cảm ơn. Tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực giáo dục truyền thống yêu

nước cho con cháu trong gia đình.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Tinh riêng trong năm 2018, từ nguồn quỹ "Vì người

Hai cô gái vàng trong làng cầu lông

Xuất thân từ gia đình nông dân thuần túy, không có truyền thống hoạt động thể thao nên con đường đến với sự nghiệp cầm vợt của Đinh Thị Phương Hồng (xã An Vinh, Quỳnh Phụ) và Phạm Thị Khánh (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) gặp nhiều gian nan, vất vả. Thế nhưng, dưới sự dìu dắt của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình và hơn hết là niềm đam mê, sự nỗ lực của bản thân, cả hai đã chạm đến vinh quang, đạt nhiều thành tích cao ở các giải đấu trong nước. Riêng Đinh Thị Phương Hồng đã đạt huy chương đồng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 29, năm 2017

Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh là những cái tên khá quen thuộc trong đội tuyển cầu lông quốc gia bởi cả hai đã

nhiều năm tập luyện, thi đấu ở các giải lớn. Dưới sự dìu dắt của cựu vận động viên quốc gia Nguyễn Thị Bình Thơ và các thầy cô trong đội tuyển cầu lông quốc gia, cả hai được đánh giá là cây vợt trẻ xuất sắc. Sở trường của cả hai vận động viên đều là đánh đôi, trong đó thế mạnh là nội dung đôi nữ. Dù mới ghép đôi thi đấu từ cuối năm 2018 nhưng đến nay Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh đã đạt huy chương vàng ở nội dung đôi nữ tại giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc thi đấu ở Đông Nai và huy chương vàng tại giải cầu lông các cây vợt trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019 diễn ra ở Thái Bình vừa qua.

Sinh năm 1995, Đinh Thị Phương Hồng sớm bộc lộ năng khiếu thể thao, trong đó có môn cầu lông. Đến nay, em đã gắn bó với

môn thể thao này hơn 14 năm. Phương Hồng chia sẻ: Từ bé em đã thích các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao. Hầu hết các môn thể thao em đều tham gia nhưng đặc biệt yêu thích môn cầu lông và được chọn để thi đấu các giải cấp trường, cụm trường, huyện, tỉnh. Đến năm 2005, em trúng tuyển vào đội tuyển của tỉnh, tập luyện tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh. Sớm phải xa nhà để thực hiện niềm đam mê với môn thể thao yêu thích nên Phương Hồng rất tự lập, từ việc học tập đến sinh hoạt cá nhân. Sau một thời gian ngắn tập luyện, Phương Hồng xuất hiện tinh trạng đau tức ngực, bác sĩ khuyến khích tạm thể dục, thể thao. Gia đình vì quá lo lắng nên đã ngăn không cho tập các môn thể thao với niềm đam mê em đã thuyết phục gia đình. Dù

mới 10 tuổi nhưng cuối tuần nào Phương Hồng cũng về nhà đi kiểm tra sức khỏe rồi lại mang thuốc lên trường uống. Từ năm 2011 - 2015, Phương Hồng chuyên thi đấu ở nội dung đơn và đạt huy chương đồng quốc gia. Tuy nhiên, sau năm 2015, em bị chấn thương gót chân phải chuyển sang đánh đôi. Với lợi thế về ngoại hình cùng những pha đập cầu uy lực, Đinh Thị Phương Hồng có khả năng điều chỉnh trận đấu tốt, xử lý cầu ổn định và đập cầu tốt. Thành tích đạt được của Phương Hồng từ năm 15 - 19 tuổi là huy chương vàng ở các giải lứa tuổi. Năm 2014, 2015, 2018, 2019, Đinh Thị Phương Hồng thi đấu ở giải toàn quốc và đều đạt huy chương vàng, bạc.

Cũng như Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh sớm bộc lộ năng khiếu thể thao. Năm học

lớp 4, khi các thầy Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh về địa phương tuyển chọn, thấy Khánh có lợi thế chiều cao dài gọng y cho em đến với môn cầu lông. Sau vài buổi tập, Khánh đã có hứng thú đặc biệt với môn thể thao này. Song cũng phải mất một năm, tay vợt trẻ mới hoàn thiện kỹ thuật và có thể bước vào đánh cầu. Sau thành tích đạt huy chương đồng nội dung đôi nam nữ ở giải vô địch quốc gia, Khánh chính thức là thành viên của đội tuyển quốc gia. Từ đó đến nay, Khánh đã tham gia hai giải quốc tế, một giải trong nước.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bình Thơ, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh cho biết: Hồng và Khánh là những vận động viên trẻ nhưng có thái độ tập luyện rất tốt. Cả hai vận động viên đều có sở trường đánh đôi. Nếu Hồng có khả năng điều chỉnh trận đấu, xử lý cầu ổn định và đập tốt thì Khánh lại có lợi thế về sức khỏe. Điểm mạnh của

Khánh là những pha đập cầu, em có thể đập liên tục mà không bị xuống sức. Hiện tại, sau giải cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2019 tại Thái Bình, Đinh Thị Phương

Hồng và Phạm Thị Khánh đang tập trung tại đội tuyển quốc gia ở Bắc Ninh để luyện tập, chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới.

HOÀNG LANH



Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh thi đấu trong màu áo đội tuyển Thái Bình tại giải cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2019.